

CỘNG ĐỒNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Liên Giáo Phận Münster & Osnabrück



THÔNG TIN MỤC VỤ

Số 52, tháng 08. & tháng 09. 2024

Kính CÁC THÁNH
Tử Đạo Việt Nam

KỶ NIỆM 30 NĂM

THÀNH LẬP GIA ĐÌNH LIÊN GIÁO PHẬN



LÁ THƯ MỤC VỤ

Quý Ông Bà, Anh Chị Em, các bạn Trẻ và các Cháu thân mến,

Tổng tu nghị của Dòng Truyền giáo Ngôi lời đã diễn ra tại Rôma từ giữa tháng 06 đến giữa tháng 07.2024. Dựa trên chủ đề: “Ánh sáng của các con phải chiếu giải trước mặt người ta (Mt 5,16): Những môn đệ trung thành và sáng tạo trong một thế giới bị tổn thương”, Tổng tu nghị đã đưa ra tài liệu cho các thành viên Hội Dòng như định hướng cho sứ vụ truyền giáo.

Khi Gia đình LGP chúng ta năm nay mừng kỷ niệm 30 năm thành lập, chắc hẳn chúng ta không thể tách rời lịch sử của LGP với Tỉnh Dòng Ngôi Lời tại Đức bởi nhiều năm qua chúng ta được tạo điều kiện để sinh hoạt tại cơ sở tu viện ở St. Arnold-Neuenkirchen. Do đó, cũng nhân kỷ niệm đặc biệt của Dòng Ngôi Lời: ngày 08.09.2024, Hội Dòng khai mạc Năm Thánh mừng 150 năm thành lập, chúng ta cũng dành một chút tâm tình chia sẻ thông điệp và sứ vụ cùng các thành viên Hội Dòng.

Nhận thức được rằng chúng ta đang sống trong một thế giới bị tổn thương, chúng ta được mời gọi ôm lấy những vết thương của tha nhân. Những vết thương người khác phải chịu thôi thúc chúng ta đồng cảm với họ, xoa dịu nỗi đau khổ của họ và chữa lành những vết thương nơi họ. Nhất là khi nhận ra những vết thương của chính mình, chúng ta trở nên nhạy cảm với vết thương của người khác. Những vết thương này thách đố đức tin của chúng ta; tuy vậy, dù từng chịu những tổn thương, chúng ta được thôi thúc trở thành những người mang lại sự an ủi và chữa lành cho những người bị tổn thương sâu sắc. Đáng Sáng Lập Arnold Janssen tin cách chắc chắn rằng, Đức Kitô, Ngôi Lời Nhập Thể, là ánh sáng thế gian: “Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người” (Ga 1,9). Do đó, dẫu cho chúng ta đang sống trong một Giáo hội và xã hội với đầy tổn thương: Chúng ta bị tổn thương hoặc chính mình làm tổn thương người khác, chúng ta cũng đừng từ bỏ sứ vụ ánh sáng. Từ trong cảnh hỗn mang và tối tăm, lời Thiên Chúa sáng tạo và mang lại ánh sáng (x. St 1,2).

LÁ THƯ MỤC VỤ

Lời đó đã trở nên nhục thể và cư ngụ giữa chúng ta (x. Ga 1,14). Khi chia sẻ đời sống của Lời Nhập Thể, chúng ta chia sẻ sứ vụ của Người.

Ánh sáng của Đức Kitô trong chúng ta là sự biểu hiện tình yêu của Thiên Chúa đổ vào tâm hồn chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần (x. Rm 5,5). Khi chọn Đức Kitô, chúng ta trở nên con cái của Ánh Sáng (x. Ga 12,36) và thực thi Sứ Vụ Ánh Sáng bằng cách thi hành ý muốn của Thiên Chúa: Trở nên những người chân chính, xót thương, hòa giải và theo đuổi công lý, hòa bình. Chúng ta được mời gọi dần bước về phía Ánh Sáng, được biến đổi nhờ Ánh Sáng, nhờ đó, chúng ta có thể mang Ánh Sáng chữa lành cho một thế giới đang bị tổn thương.

Trong một thế giới bị bao phủ bởi đau khổ và hỗn loạn, “chúng ta là những ngôn sứ của niềm hy vọng”. Chúng ta có thể được ví như một ngọn nến đã tan chảy nhưng vẫn tỏa sáng. Chúng ta nhận thức được những vết thương của mình, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục mang lại ánh sáng. Ngay cả khi đang phải vật lộn với chính mình, sự kiên trì của chúng ta soi sáng cho những người tuyệt vọng. Khi nhớ lại và tôn vinh ánh sáng được thắp lên trong trái tim mình lúc lãnh nhận Bí tích Rửa tội, chúng ta mang ánh sáng của Chúa Kitô đến bất cứ nơi nào chúng ta hiện diện. Trong gia đình và cộng đoàn, chúng ta đã trở thành một ngọn hải đăng mang lại niềm hy vọng. Bằng cách thắp sáng cộng đoàn của chúng ta, nhất là những cộng đoàn nhỏ bé và nguội lạnh bằng tình yêu thương dành cho nhau, chúng ta trở thành một thành trì xây trên núi. Chúng ta là những người mang ánh sáng và đồng thời là những người tìm kiếm ánh sáng của Chúa Kitô chiếu rọi nơi tha nhân và nơi mọi tạo vật xung quanh chúng ta. Nhận thức được bóng tối của mình trong ánh sáng rực rỡ của sự thật, chúng ta đối thoại với nhau bằng một trái tim thương xót. Chúng ta thể hiện khuôn mặt của lòng thương xót, đó là “luật căn bản được đặt vào trái tim của những ai biết dùng đôi mắt chân thành để nhìn vào người anh chị em gặp thấy trên đường đời” (ĐGH Phanxicô, Tông thư Dung mạo Lòng Thương xót, số 2).

LÁ THƯ MỤC VỤ

Năm nay Gia đình LGP chúng ta mừng lễ CTTĐ VN vào ngày 14.09 tới đây, ngày Giáo hội mừng lễ Suy tôn Thánh giá cũng có một sự nối kết chặt chẽ. CTTĐ VN đã tôn thờ Thánh giá của Chúa Giêsu. Nhìn vào Đấng chịu đóng đinh vì yêu thương đã thôi thúc các ngài trung thành sống cho Chúa và chết để tuyên xưng đức tin vào Chúa. Các vị tử đạo là sức mạnh của Giáo hội ngay cả trong thời đại hôm nay. Mong sao chúng ta luôn ngược nhìn gương sáng đức tin của các ngài để mỗi người có thể phản chiếu dung mạo của Lòng Thương xót và thắp lên ánh sáng của niềm hy vọng cho chính mình và cho tha nhân giữa một thế giới đầy tổn thương hôm nay.

Lm. Phêrô Nguyễn Quân, SVD

Emsdettener Str. 242A, 48485 Neuenkirchen

Tel: 05973.40255, Mobil: 0176.74732012

E-Mail: quan@bistum-muenster.de



ĐIỂM TIN - THÔNG TIN

* NGÀY HỌP MẶT CAO NIÊN 2024.

Kể từ năm 2021, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thiết lập Ngày Thế giới Ông Bà và Người cao tuổi. Ngày này được cử hành hằng năm trong toàn Giáo hội vào Chúa nhật thứ IV của tháng Bảy, gần với ngày 26.07 – lễ nhớ thánh Gioakim và Anna, ông bà của Chúa Giêsu.

Dưới sự tích cực ủng hộ, cổ vũ của Linh mục Phêrô Nguyễn Quân Tuyên úy Gia Đình Liên Giáo Phận Münster & Osnabrück đã dành riêng ngày 06.07.2024 cho giới Cao Niên chúng tôi, chính vì thế chúng tôi không bỏ lỡ cơ hội này nên từ muôn nẻo đường xa gần trong Liên Giáo Phận (LGP) cùng nhau tiến về mái

nhà chung sum vầy.



Trong dịp này chúng tôi cùng nhau lắng nghe lời Chúa, giáo huấn của cha Tuyên úy, trao đổi, chân tình chia sẻ, học hỏi nhau, cùng nhau tâm sự thật cởi mở. Điều đặc biệt, riêng cá nhân tôi cảm giác như được đón nhận luồng gió mới ơn từ “Chúa Thánh Thần” thổi đến trên chúng tôi qua sự đồng thanh nhất trí nhanh

ĐIỂM TIN - THÔNG TIN

chóng tán đồng quyết định kể từ hôm nay chúng tôi đã ghi danh chính thức 32 thành viên, được tạm gọi những thành viên tiên khởi sinh hoạt trong giới Cao Niên của LGP MS&OS.



Với bốn phận và quyết tâm xây dựng Ban Cao niên càng ngày càng sinh sôi nảy lộc phục vụ, yêu thương và tương trợ lẫn nhau, cũng như cho LGP và cho Giáo hội. Đồng thời chúng tôi cũng sẽ nhận lại những món quà thiêng liêng như nhớ nhau trong kinh nguyện, khi được Chúa gọi, các thành viên sẽ cầu nguyện trong ba ngày liên tiếp và xin lễ cầu nguyện cho thành viên vừa qua đời. Với khởi sự từ một đóm lửa được nhen lên trong niềm trông cậy và phó thác vào Thiên Chúa, chúng tôi hy vọng nó sẽ được bùng cháy lên trong LGP chúng ta.



Họp tan là chuyện bình thường trong cuộc sống. Trước lúc chia tay chúng tôi được Lm. Tuyên úy dâng Thánh lễ. Chúng tôi cùng tham dự bàn tiệc Thánh với tâm tình sốt mến niềm vui cảm tạ. Cuối Thánh lễ chúng tôi được chúc lành và sai đi làm chứng cho Đức Kitô giữa dòng đời với tuổi già trong thời đại hôm nay.

“Rời nhau phút chia tay bạn ơi vui đi, bạn ơi vui đi”. Chúng tôi chia tay trong luyến tiếc vì thời gian quá ngắn, niềm vui được thể hiện trên gương mặt mỗi người cùng chúc nhau trong ân sủng và bình an của Đức Kitô.

Một tham dự viên ghi.

Nhân đây tôi xin gửi lời đến Quý ban Ban Đại Diện các Cộng Đoàn trong Gia đình Liên Giáo Phận: Ước gì từ quý Ban Đại Diện các Cộng Đoàn (BDD/CĐ) trong LGP cộng tác với Ban Cao Niên tiếp tay cổ vũ và thông báo đến các thành viên Cao Niên từ 60 tuổi trở lên trong Cộng đoàn của mình được biết thông tin, tích cực ghi danh tham gia sinh hoạt Ban Cao Niên.

Mọi chi tiết liên hệ và ghi danh:

Ông phó nội vụ Ban Cao Niên:

Gioakim Nguyễn Bá Tiên.

Điện thoại bàn: 05401- 46757

Handy: 0176-73523752

(Viber & WhatsApp)

E-Mail: duy tam2008@gmail.com

ĐIỂM TIN - THÔNG TIN

*** KHÓA CANH TÂN ĐẶC SÙNG
2024 TẠI TTMV NEUENKIRCHEN.**

Các Anh Chị Em (ACE) đến từ Pháp, Đan Mạch và nhiều vùng miền trên toàn nước Đức quy tụ về TTMV Neuenkirchen vào cuối tuần 12.-14.07.2024 tham dự khóa Canh tân Đặc sùng/ Thánh linh (TL) để cảm nghiệm được thêm về Tình Yêu của Chúa Ba Ngôi và để cùng lãnh nhận những Hoa Trái và các Ôn của CTT. Một số ACE đã quen biết nhau trước thì tay bắt mặt mừng, còn lại một vài khuôn mặt mới với đôi chút rụt rè cũng được chào đón một cách rất nồng nhiệt, tuy lần đầu gặp gỡ còn hơi xa lạ, nhưng vì cùng chung một Đức tin nên mọi người nhanh chóng coi nhau như ACE thân tình trong gia đình. Đề tài của năm nay là: „**Và khi ông Phaolô đặt tay trên họ, thì Thánh Thần ngự xuống trên họ, họ nói tiếng lạ và nói tiên tri. Cả nhóm có chừng mười hai**“

(Cv.19,6-7).

Khóa được hướng dẫn do Lm. Biju Abraham cùng với sự đồng hành của



cha Tuyên úy Phêrô Nguyễn Quân. Sau 3 ngày dẫn dắt tường tận của cha Biju về các đề tài:

1. Sức mạnh và sự tác động của CTT trong đời sống
2. Có phải năng lượng lớn nhất trong thế giới chúng ta không được sử dụng là CTT?
3. Cuộc chiến tâm linh với ác thần



Qua những bài giảng khai triển sâu sắc về ơn nói tiếng lạ của cha Tuyên úy dưới một góc độ khác, đó là khi trong gia đình bố mẹ con cái có thể làm hòa và dám nói lời XIN LỖI lẫn nhau, đó là cũng là ơn nói „tiếng lạ“ để áp dụng trong cuộc sống thường nhật rất thiết thực rồi, chứ cũng chưa cần nói tiếng „lạ“ mà chỉ có Chúa hiểu mà rút cuộc trong gia đình lại không hiểu được nhau?! Ngoài các đề tài thuyết trình, châu Thánh Thể, giờ kinh Lòng Thương Xót, chia phiên đêm canh thức đền tạ và Thánh lễ qua những bài giảng sâu lắng nhưng rất thực tế của cha Tuyên úy Phêrô giúp cho các ACE sống đạo song song với việc thực hành lời Chúa giữa lòng đời.

ĐIỂM TIN - THÔNG TIN

Trước khi cha Biji đặt tay cầu nguyện và được dìm trong Thần Khí thì các tham dự viên (TDV) còn có giờ xưng tội để tâm hồn dễ dàng nhận lãnh Thần Khí Chúa qua việc cha đặt tay cầu nguyện để được ơn chữa lành. Giờ Hồng ân là lúc chia sẻ cảm nghiệm kèm theo những chứng từ trực tiếp về phép màu các ơn chữa lành phần hồn, phần xác trong mấy ngày qua. Điểm son của khóa TL năm nay là có ca đoàn „tổng hợp dã chiến“. Tuy ngẫu hứng, nhưng các ca viên cũng đã hát hết mình, đến nỗi Thánh lễ bế mạc hôm Chúa nhật phải dời dời chương trình lễ sớm hơn cho được hát để còn kịp chuyến bay, chứ không thì uổng công đã tập dợt trước rồi.



Qua mấy ngày này, bản thân tôi cảm nhận thêm được sự quý mến đặc biệt đối với những người sống đời thánh hiến. Họ đã dâng hiến cuộc đời mình để phục vụ cho Thiên Chúa và tha nhân. Vì là con người vốn cũng mỏng dòn yếu đuối nên các Ngài cũng chứa đựng những kho tàng trong chiếc bình sành dễ vỡ (x. 2 Cr 4:7). Nếu cảm được tình Chúa,

ta dễ dàng thông cảm, thương cảm để bỏ qua những thiếu sót nếu có và đón nhận nhau trong tình yêu mến. Qua khóa TL tôi có cảm nghĩ là tôi sẽ cố gắng dần thân và phục vụ hơn.



Tạ ơn Chúa, cảm ơn cha Biju Abraham và cha Phêrô Quân đã cho các tham dự viên được món quà thiêng liêng hữu ích để làm hành trang cho cuộc sống người Kitô hữu. Cũng không quên cảm ơn ban tổ chức đã hy sinh bỏ thời gian công sức cho khóa TL này cùng những bàn tay âm thầm phục vụ. Xin Thánh Thần Chúa chúc lành và luôn luôn hiệp hành với 2 cha và tất cả các ACE để thêm hăng say loan truyền lời Chúa. *Một tham dự viên lược ghi.*

*** NGÀY GIÁO HỘI HOÀN VŨ TẠI TELGTE.** Ông Stefan Stein, đại diện cho tổ chức KIRCHE IN NOT của Đức đã gửi lời cảm ơn chân thành đến cha Tuyên úy Phêrô Quân và Cộng đồng Công Giáo VN đã tích cực tham dự và làm phong phú việc tổ chức „*Ngày Giáo Hội hoàn vũ*“ 21.07.2024 tại Telgte vừa qua.

ĐIỂM TIN - THÔNG TIN



Cha Tuyên úy Phêrô Quân cũng rất cảm ơn sự hưởng ứng và tích cực tham dự của ACE. Đây là dấu chỉ sự hiệp thông và cũng là nhân tố góp phần duy trì sự tồn tại và phát triển của tổ chức KIRCHE IN NOT ở Đức trong việc trợ giúp các Giáo hội đang gặp đau khổ.

Ông đặc biệt gửi lời cảm ơn đến quý ACE Ca đoàn Tổng hợp đã nhiệt tình đóng góp phần thánh ca trong Thánh lễ cũng như sự đóng góp của ông CT HDMV trong vai trò nhân chứng về thực trạng khó khăn của Giáo hội Công giáo tại VN.



TRẠI HÈ THIẾU NI

năm nay với chủ đề *Cầu nguyện*
 đã được tổ chức từ 21.-28.07.2024 tại TTMV Neuenkirchen.



Tham dự có 105 em trong độ tuổi từ 7 đến 16 tuổi. Thời tiết ở Neuenkirchen trong suốt tuần trại hè đã tạo điều kiện thuận lợi cho các em trong những sinh hoạt từ Thánh lễ, học hỏi, vui chơi và nghỉ ngơi. Với không gian và cơ sở thuận lợi từ trong nhà

đến ngoài trời, các em đã được các anh chị Huynh trưởng hướng dẫn và tổ chức nhiều sinh hoạt phong phú và vui nhộn. Không những sinh hoạt tại chỗ, các em còn có 1 ngày Ausflug đến Ketteler Hof để hòa mình với thiên nhiên và những trò chơi hợp độ tuổi.

ĐIỂM TIN - THÔNG TIN



Đêm văn nghệ tối thứ Bảy như điểm nhấn của tuần trại hè. Đó là dịp các em thể hiện những khả năng và sáng kiến văn nghệ góp vui cho toàn trại.

Tuần trại hè kết thúc với Thánh lễ bế mạc lúc 10:30 Chúa nhật, 28.07.2024. Cuối Thánh lễ, cha Tuyên úy đã công bố tên 2 thiếu nhi xuất sắc trong suốt tuần trại hè và chúc mừng 1 cháu có sinh nhật trong ngày.



ĐIỂM TIN - THÔNG TIN



Kể đó, một thiếu nhi đã thay lời cho 105 em tham dự trại hè năm nay để nói lời cảm ơn đến cha Tuyên úy Phêrô Quân, đến quý anh chị Huynh trưởng, Ban Y tế, Ban Trật tự-vệ sinh cũng như nhóm các anh chị Support và Ban Âm thực đã chung tay góp sức tổ chức cho các cháu tuần trại hè được tốt đẹp.



Cha Phêrô Quân cũng có những lời cảm ơn và nhắn gởi đến các thiếu nhi. Đặc biệt cha cảm ơn đến Ban Điều hành, các anh chị Huynh trưởng và Ban Âm thực cũng như những ACE dù công khai hay âm thầm đã hy sinh thời gian và công sức để đến phục vụ cho các cháu trong suốt tuần trại hè. Trước khi ban phép lành cuối lễ, cha Phêrô Quân đã tuyên bố bế mạc trại hè 2024 và công bố tuần trại hè năm sau sẽ được tổ chức từ 27.07 đến 03.08.2025.



DIỂM TIN - THÔNG TIN

*** CUỘC HÀNH HƯƠNG ĐI BỘ 13 KM TỪ MÜNSTER ĐẾN TELGTE** dành cho những người trẻ từ mọi ngôn ngữ và các nền văn hóa khác nhau trong Giáo phận Münster năm nay được tổ chức ngày 24.08.2024. Với chủ đề: **“Geh mit uns - đi với chúng con”**,



nếu các môn đệ của Thầy Giêsu đã làm cuộc hành trình trở về Emmaus thế nào, chúng ta cũng lên đường mang theo những thắc mắc, lo lắng và những nhu cầu thiết yếu để tìm những lời giải đáp cho đời sống. Trong những điều đó, chúng ta tin tưởng rằng có Chúa Giêsu phục sinh đang đồng hành với chúng ta. Trong quãng đường hành hương đó, đoàn đã dừng chân ở 3 trạm để suy niệm, cầu nguyện và ngợi khen Chúa bằng những ngôn ngữ khác nhau do các cộng đồng chia nhau phụ trách.



Đồng thời, trong khi đoàn người tiến bước, những tràng chuỗi Mân cô và những bài thánh ca được cất lên bằng rất nhiều ngôn ngữ khác nhau làm thành một cộng đoàn Hội thánh với sự hiệp nhất trong đa dạng.



ĐIỂM TIN - THÔNG TIN

Các em khóa Thêm sức năm nay đang có cuối tuần học giáo lý tại TTMV Neuenkirchen cũng đã dành trọn ngày thứ Bảy, 24.08 để tham gia cuộc hành hương. Các em đã tham gia cách tích cực cùng các cộng đồng ngôn ngữ



khác qua cầu nguyện trên đường lữ hành, lời nguyện chung trong Thánh lễ và nhất là các em đến từ cộng đoàn CTTĐ VN Norden đã đóng góp điệu múa quê hương thật ấn tượng trong phần Internationales Fest sau Thánh lễ.

* CHÚC MỪNG ĐỨC TÂN GIÁM MỤC CHÍNH TÒA GIÁO PHẬN OSNABRÜCK



Giáo phận Osnabrück sau hơn 1 năm trống tòa do sự từ chức của Đức Giám Mục Franz-Josef Bode, ngày 28.05 vừa qua Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Cha Dominicus Meier, OSB từ Giám Mục phụ tá Tổng Giáo phận Paderborn làm Giám mục Chính tòa Giáo phận Osnabrück. Thánh lễ khởi đầu sứ vụ sẽ được cử hành lúc 15:00 Chúa nhật, 08.09.2024 tại Nhà thờ Chính tòa Osnabrück.

Chúng ta cùng chúc mừng và cầu nguyện cho Đức Tân Giám Mục Chính Tòa trong sứ vụ chủ chăn mới của giáo phận nơi có 5 cộng đoàn trong Liên Giáo phận chúng ta hiện diện ở đây.

* HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ MẼ DU 16.-21.09.2024

Cha Tuyên úy Phêrô Quân cùng phái đoàn 56 ACE sẽ lên đường thực hiện chuyến Hành hương đến Đức Mẹ Mễ Du. Trong tuần đó, những ACE ở các cộng đoàn nếu cần lãnh bí tích Xức dầu hoặc trường hợp lễ an táng, xin vui lòng liên hệ nơi quý cha xứ Đức địa phương.

ĐIỂM TIN - THÔNG TIN



Cộng đồng Các Thánh Tử Đạo VN
Liên Giáo Phận Münster & Osnabrück

THÁNH LỄ TẠ ƠN

- * MỪNG KÍNH CTTĐ VN, BỔN MẠNG
- * KỶ NIỆM 30 NĂM
THÀNH LẬP GIA ĐÌNH LIÊN GIÁO PHẬN
- * KỶ NIỆM 10 NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC
CỦA CHA T.U. PHÊRÔ NGUYỄN QUÂN, SVD

Thánh lễ do Đức Giám Mục Dieter Geerlings chủ tế
lúc 10:30 thứ Bảy, 14.09.2024

tại St. Josef Kirche, Kirchstraße 9, 48485 Neuenkirchen

Liên hoan sau Thánh lễ

tại Emsdettener Str. 242, 48485 Neuenkirchen

Kính mời quý Ông Bà và Anh Chị Em tham dự.

Lm. Phêrô Nguyễn Quân, SVD, Tuyên úy
Giuse Đình Kim Tân, Chủ tịch HĐMV

ĐIỂM TIN - THÔNG TIN

Trung Tâm Mục Vụ Neuenkirchen
Pastoralzentrum Neuenkirchen

TRẠI GIA ĐÌNH

Familienlager

(dành cho các gia đình trẻ & trung niên)

11.-13.10.2024

Tại: Emsdettener Str. 242, 48485 Neuenkirchen

Chủ đề: **"Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi"** (Mt 12, 49)

Lệ phí:

dưới 7 tuổi: miễn phí;

7 - 14 tuổi: 30€; từ 15 tuổi trở lên: 50€

Ghi danh: Nguyễn Văn Sơn

E-Mail: ttmv.neuenkirchen@gmail.com

hoặc WhatsApp: 0151-58143330 với các thông tin:

Tên từng người, giới tính, năm sinh, địa chỉ chung gia đình + số Handy.

Thời hạn ghi danh đến 05.10.2024

Bankverbindung:

Name: Van Son Nguyen (Sekretär der vietnamesischen Mission)

Institut: DKM Darlehnskasse Münster

BIC: GENODEM1DKM IBAN:

DE76 4006 0265 0001 9879 05

Verwendungszweck:

Familienlager24 + Vorname aller Teilnehmer

(z.B.: Familienlager24 + Chau + Trang Rheine)

T/M. Ban Tổ chức

Lm. Phêrô Nguyễn Quân, SVD

Kính mời!



* **TỪ 18.-22.10.2024**, cha Quân sẽ tham dự kỳ họp mặt liên tu sĩ VN tại Đức, họp với BCH LĐCG

VN tại Đức và họp Hội đồng Tuyên úy tại Dòng Châu Sơn, Rudesheim am Rhein.

ĐIỂM TIN - THÔNG TIN



Lúc 10:30 Chúa nhật, 08.09.2024 này, tại Nhà mẹ St. Michael ở Steyl, Hòa Lan, cha Tân Bê trên Tổng quyền Dòng Ngôi Lời Anselmo Ribeiro sẽ chủ sự Thánh lễ cùng với các anh em Tỉnh Dòng Ngôi Lời Đức và những khách mời để khai mạc Năm Thánh Kỷ Niệm 150 Năm Thành Lập Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời – Societas Verbi Divini (SVD). Với chủ đề „*Làm chứng cho ánh sáng, ở mọi nơi và cho mọi người*“, Năm Thánh không chỉ để nhìn lại lịch sử mà còn là lời kêu gọi các

thành viên Ngôi Lời tiếp tục mang ánh sáng đức tin vào thế giới. Năm Thánh sẽ bế mạc ngày 08.09.2025. Gia đình LGP chúng ta có mối liên hệ chặt chẽ với Dòng Ngôi Lời bởi trong suốt 30 năm qua kể từ khi thành lập LGP năm 1994, chúng ta nhận sự trợ giúp về nhân sự cũng như cơ sở sinh hoạt mục vụ mà cho đến nay, dù cơ sở trường học Arnold Janssen Gymnasium đã được Dòng Ngôi Lời trao cho Giáo phận Münster nhưng chúng ta vẫn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ ấy.

Chúng ta cùng với Dòng Ngôi Lời chung vui và chung tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân cha thánh sáng lập Arnold Janssen. Đồng thời cũng cầu nguyện cho hơn 6000 thành viên Dòng Ngôi Lời đang thi hành sứ vụ truyền giáo ở hơn 80 quốc gia trên thế giới.

CHÚC MỪNG BẠCH KIM (70 NĂM) HỒNG ÂN HÔN PHỐI

Cụ Ông Đaminh Nguyễn Ngọc Căn & Cụ Bà Maria Trần Thị Long,

thuộc Cộng đoàn Đức Mẹ Fatima 1954 -15.08.2024.

Đề thực sự có được 70 năm chung sống, chia ngọt sẻ bùi vượt qua Hành trình gian khổ đắng cay, với bao cung bậc bổng trầm và gam màu tối sáng của Đời sống Hôn nhân & Gia đình, thì đây quả là một hồng ân quá tuyệt vời lớn lao mà Thiên Chúa Tình yêu đã ban tặng cho ông bà.

Trong dịp kỷ niệm đặc biệt trọng đại này, nguyện xin Thiên Chúa ân ban cho ông bà luôn được **PHÚC-LỘC-THỌ** để mỗi ngày còn lại là một lời tri ân cảm tạ và rộng mở để yêu thương đón nhận nhau khi tuổi xế chiều.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho Ông Bà và Đại Gia Đình trên Hành trình 70 năm Đời sống Hôn nhân & Gia đình thật tràn đầy hồng phúc.

T/M Gia đình LGP / Lm. Phêrô Nguyễn Quân, SVD

PHÂN ƯU

Cụ Bà MARIA TRẦN THỊ NINH

sinh năm 1933 tại Thái Bình, Việt Nam,
là thành viên Cộng đoàn Thánh Mẫu Münster,
đã an nghỉ trong Chúa ngày 21.06.2024 tại Köln, Đức Quốc,
hưởng thượng thọ 90 tuổi.

Cụ cố PHÊRÔ TRẦN VĂN LÂN

sinh năm 1934 tại Nam Định, Việt Nam,
là thân phụ của anh Trần Văn Tiến thuộc Cộng đoàn Đức Mẹ Mân Côi,
Recklinghausen, và Sơ Clara Trần Thị Lệ Nguyệt,
đã được Chúa gọi về lúc 23:00 ngày 26.08.2024 tại Herne, Đức Quốc,
hưởng thượng thọ 90 tuổi.

Linh mục Tuyên úy, Hội đồng Mục vụ, quý Ban ngành
cùng toàn thể Gia đình Liên Giáo Phận Münster & Osnabrück
xin thành kính phân ưu đến toàn thể quý tang quyến.

Xin cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện:

**Xin Thiên Chúa rộng lòng nhân từ đón nhận linh hồn
cụ bà Maria Trần Thị Ninh và cụ cố Phêrô Trần Văn Lân
vào hưởng sự sống muôn đời trong nước Chúa.**

T/M. Gia đình Liên Giáo Phận

Lm. Phêrô Nguyễn Quân, SVD
Tuyên úy

Giuse Đinh Kim Tân
Chủ tịch Hội đồng Mục vụ

QUỸ THIỆN NGUYỆN



Nhóm Thánh Linh: 700€

1 Gđ. ần danh CĐ. Fatima: 1000€

(Giúp quỹ xây dựng Dòng Ngôi Lời VN)

1 Gđ. ần danh CĐ. Papenburg: 100€

(Giúp quỹ xây dựng Dòng Ngôi Lời VN)

1 ần danh (Hagen): 200€

1 ần danh (Münster): 100€

(Ứng hộ tiền tem thư)

Anh Đoàn Bảo Sơn: 50€

(Ứng hộ tiền tem thư)

1 ần nhân (Minden): 100€

(Ứng hộ tiền tem thư)

AC Hà – Long (Osnabrück): 100€

(Ứng hộ tiền tem thư)

Gđ. ần danh (Bremen): 200€

Chị Hương (Bremen): 100€

Bà cụ Siêng (Bremen): 100€

Số tiền còn lại đến 03.09.2024 là 200€.

LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ

- 07.09 TB** **CD. Thánh Phêrô Đa, Oldenburg,**
St. Willehad, Eichenstr. 57, 26131 Oldenburg.
 14 giờ 30: Giải tội; 15 giờ 00: Thánh lễ.
- 14.09 TB** **Kính CTTĐ VN & Lễ Tạ Ơn. TTMV Neuenkirchen,**
St. Josef Kirche, Kirchstraße 9, 48485 Neuenkirchen.
 10 giờ 30: Rước kiệu & Thánh lễ Tạ ơn.
- 22.09 CN** **CD. Thánh Giuse Thợ, Osnabrück,**
Hl. Familie, Voxtruper Str. 83, 49082 Osnabrück.
 10 giờ 00: Giải tội; 10 giờ 30: Thánh lễ.
- 28.09 TB** **CD. Đức Mẹ Vô Nhiễm, Papenburg,**
St. Josef, Grader Weg 66, 26871 Papenburg.
 15 giờ 00: Giải tội; 15 giờ 30: Thánh lễ.
- 05.10 TB** **Khánh nhật Truyền giáo 2024,**
Arnold Janssen Str. 30, 53757 Sankt Augustin.
 15 giờ 00: Thánh lễ; 17 đến 22 giờ 00: Âm thực & Văn nghệ.
- 06.10 CN** **CD. Đức Mẹ Mân Côi, Recklinghausen,**
St. Petrus-Canisius, Canisiusstraße 2, 45665 Reckling.
 10 giờ 00: Giải tội; 10 giờ 30: Thánh lễ mừng Bỏ mạng.
- 13.10 CN** **Trại Gia đình 2024,**
TTMV Neuenkirchen, Emsdettener Str. 242, 48485 Neuenkirchen.
 11 giờ 00: Thánh lễ.
- 19.10 TB** **CD. Đức Mẹ Fatima**
Lễ Giỗ mãn tang Ông Vincente Nguyễn Văn Sách
St. Silvester, Kirchplatz 6, 46348 Raesfeld-Erle.
 11 giờ 00: Thánh lễ.
- 26.10 TB** **CD. CTTĐ VN, Norden,**
St. Ludgerus, Osterstr. 20, 26506 Norden.
 14 giờ 00: Giải tội; 15 giờ 00: Thánh lễ.
- 27.10 CN** **CD. Thánh Phanxico Xavier, Wilhelmshaven,**
St. Willehad, Bremer Str. 53, 26382 Wilhelmshaven.
 15 giờ 00: Giải tội; 15 giờ 30: Thánh lễ.